

**THƯ GỬI CBCNV – LĐ, QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG, KHÁCH HÀNG
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY
(18/10/1959 – 18/10/2014)**

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, tôi thân ái gửi tới các quý vị cổ đông, các đối tác, bạn hàng lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

55 năm qua là chặng đường đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Công ty, từ những ngày gian khó nhất, qua 2 cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù là những chặng đường vẻ vang và nhiều dấu ấn của một Công ty trong ngành xây dựng. Từ một công trường nhỏ bé nay chúng ta đã trở thành một Công ty đại chúng có vị trí và thương hiệu vững vàng trong ngành xây dựng. Từ một Công ty xây lắp đơn thuần chúng ta đã vươn ra nhiều lĩnh vực, để lại nhiều công trình dân dụng và công nghiệp có thẩm mỹ cao, chất lượng tốt cho đất nước. Kết quả hoạt động những năm qua được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng như Huân chương độc lập hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất.

Có được kết quả như trên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 nhận thức sâu sắc rằng đó là sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và là cả sự cố gắng nỗ lực phi thường của tập thể cán bộ CNVLD qua nhiều thế hệ, sự ủng hộ giúp đỡ có hiệu quả của Tổng Công ty XD Hà Nội, Bộ xây dựng, các Ban ngành, sự đóng góp và chia sẻ của các quý vị cổ đông Công ty.

Nhiệm vụ trước mắt và những năm tiếp theo của Công ty còn rất nặng nề, nhiều khó khăn thách thức cần phải vượt qua, song với truyền thống đoàn kết chung tay xây dựng đơn vị của toàn thể cán bộ CNV – LĐ, các quý vị cổ đông và sự giúp đỡ có hiệu quả của Tổng Công ty XD Hà Nội, Bộ xây dựng và các Ban ngành, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng khó khăn sẽ vượt qua Công ty có bước phát triển mạnh mẽ xứng đáng với niềm tin của CBCNV – LĐ và các quý vị.

Xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp, chúc sức khỏe và thành đạt tới toàn thể các đồng chí và các quý vị cổ đông, Tổng Công ty xây dựng Hà nội và các ban ngành.

**T.M LÃNH ĐẠO CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN KIM THÀNH